

## Chúa Nhật tuần XVIII mùa thường niên năm C

⇒ Giảng Viên đã dạy rằng: Hư không trên các sự hư không, hư không trên các sự hư không, và mọi sự đều hư không. Vì kẻ này làm việc vất vả trong sự khôn ngoan, hiểu biết và lo lắng, rồi phải để sự nghiệp lại cho người ở nhưng không, thì thật là hư không và tai hại lớn lao. Ích gì cho người bởi mọi việc mình làm mà phải chịu đau khổ cực lòng dưới phàm trần? Suốt ngày của họ đầy sự đau khổ gian truân, và ban đêm lại không được yên lòng, thế thì chẳng phải là hư không sao? (Gv 1:2; 2:21-23)

⇒ Anh em chớ nói dối với nhau; anh em hãy lột bỏ người cũ cùng các việc làm của nó, và mặc lấy người mới, con người được đổi mới theo hình ảnh của Đấng đã tạo thành nó: ở đây không còn là dân ngoại và Do-thái, chịu phép cắt bì hay không chịu phép cắt bì, người man rợ hay người Scytha, nô lệ hay tự do nữa, nhưng mọi sự và trong mọi sự có Đức Kitô. Cl 3, 1-5, 9-11 ⇒ Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi”. Người bảo kẻ ấy rằng: “Hỡi người kia, ai đã đặt Ta làm quan xét, hoặc làm người chia gia tài cho các ngươi?” Rồi Người bảo họ rằng: “Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu”.

Người lại nói với họ thí dụ này rằng: “Một người phú hộ kia có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, nên suy tính trong lòng rằng: ‘Tôi sẽ làm gì đây, vì tôi còn chỗ đâu mà tích trữ hoa lợi?’ Đoạn người ấy nói: ‘Tôi sẽ làm thế này, là phá các kho lẫm của tôi mà xây những cái lớn hơn, rồi chất tất cả lúa thóc và của cải tôi vào đó, và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng: ‘Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm: ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi’”. Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: ‘Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?’ Vì kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy”. Lc 12, 13-21



⇒ “Hư không trên các sự hư không, hư không trên các sự hư không, và mọi sự đều hư không”

== Ông Nội Paul sống gần như hết đời mình (98 năm) tại trường Pellerin – Huế. Để bảo đảm an toàn mạng sống của Ông Nội, các Huynh trưởng quyết định đưa Ông Nội vào Mai-Thôn vì chiến cuộc xâm lăng của csbv quá ghê tởm, cộng thêm hình ảnh của Tết Mậu Thân mà dân Huế đã phải gánh chịu trong nước mắt và máu; ban đầu thì Ông Nội không chịu đi vào Mai-Thôn, miệng nói rõ từng chữ: “... Tout passssssseeeee!” mà chúng ta có thể diễn Nôm là “Vanité des vanités... Tout est vanité...” Ông Nội vào Mai-Thôn được gần một năm thì ra đi đúng theo ý nghĩa “tout passseeeee!”, gần được 100 tuổi! == “Gia sản” của Ông Nội để lại cho hậu thế? – Một Hũ Xương Tro.

== Còn những biến cố đã xảy ra cho dân tộc Nước Việt, phải chăng cũng tương tự như một câu trong bài hát của TCS: “... **Gia tài của mẹ một bọn lai căng - Gia tài của mẹ một lũ bội tình...**”?

== Vanités des vanités – tout est vanité === TOUT PASSSSSEEEEE!



⇒ ... Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: 'Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?' Vì kẻ tích trữ của cải cho mình mà **không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy**"

== "...không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy"

+> "**làm giàu**" = đầu óc/trí tuệ phàm phu tục tử của bần tăng liên nghĩ đến ý nghĩa tiêu cực của hai chữ "làm giàu" – Chúng ta chẳng thường nghe nói: "... ông này bà kia **làm giàu** trên mồ hôi nước mắt và xương máu của người ta... đó sao? **KHÔNG làm giàu** thì... ngu sao? Vân vân và vân vân..."

Lẽ tất nhiên khi nói đến sự *tiêu cực trong xã hội loài người* thì không thể không liên nghĩ đến chính chị chính em. Xét kỹ một chút, chúng ta thấy ở bất kỳ xã hội nào, thời gian và khung trời nào, việc "làm giàu" theo nghĩa thiếu minh bạch (ví dụ tham nhũng...) thì chúng ta quá quen thuộc, phải không?

- tại các thể chế chính chị chính em cứ cho là "tự do dân chủ", thì trước khi "được" dân bầu lên, người ta đã phải chi bao nhiêu triệu đôla gọi là vận động tranh cử, khi đắc cử thì... **bằng cách này hay cách khác**, họ phải lấy lại tiền vốn **CỘNG** thêm tiền lời gấp bội (chắc chắn không dưới 100%!);

= Trong lịch sử cận đại/hiện nay của xứ cờ hoa, những ôn mục phù thủy cấp càng cao thì càng **không đủ túi chứa tiền vốn CỘNG thêm tiền lời** (cộng thêm gian ác, lừa đảo và... **đĩ miệng** = mị dân đến trơ trẽn: sẽ "cứu trợ tiếp tay vào việc chi phí xăng dầu, giá leo thang của thực phẩm, v.v." : mỗi người dân/gia đình sẽ nhận FREE trên dưới 500 đô... *Nhưng ai ai cũng thừa biết đó chính là tiền thuế từ mồ hôi nước mắt của chính bản thân/gia đình mình...*), không quên dùng mỹ từ "nhân đạo" trợ giúp dân Ukraina bị Nga xâm chiếm bằng cách bơm thêm vũ khí giết người như ngóe – người Nga cũng như người Ukrainian, mà tệ hại hơn nữa là tàn phá/giết chóc người Ukraina trên ngay quê hương xứ sở của mình... - chưa hết, NẾU cuộc chiến xâm lăng kết thúc thì người Ukrainian còng lưng đóng thuế trả món nợ... ân tình đợm thắm **TÌNH NGƯỜI** kiểu... uncle Sam.

... "**ân tình đợm thắm TÌNH NGƯỜI**"... mới nghe qua thấy sao mà êm ấm hạnh phúc quá! = tuy nhiên ai ai cũng biết – và phải đặt nghi vấn: liệu số tiền hàng tỉ có trót lọt vào tay người được cứu giúp không? Bao nhiêu phần trăm thì vào túi không đáy của những kẻ **bằng cách này hay cách khác, họ phải lấy lại tiền vốn (vận động ứng cử...) CỘNG thêm tiền lời gấp bội (chắc chắn không dưới 100%!)** nhỉ?

- Tại các thể chế chính trị em độc đảng độc tài, gia đình trị, v.v.... thì mặc dù “ứng cử viên” không cần công khai chi tiền để vận động, nhưng khi đắc cử - **đương nhiên là đắc cử ngay trước khi kiểm phiếu nữa!** - [chắc các bạn còn nhớ lần “bầu cử quốc hội” năm 1975 và những lần bầu cử sau này cho đến bây giờ] đại gì mà các quan chức cứ cho là “bị” nhân dân nhắm mắt mà bầu, mà lại không VVVV-CCCC = **bằng chứng là tư gia của các “ngài” thì ôi thôi đâu thua gì dinh thự của các vị vua thời trước?** Mở miệng thì các cấp lãnh đạo, từ cấp thấp nhất đến chóp bu của chính quyền toàn nào là “vì dân vì nước, nào là dân giàu nước mạnh, nào là tình nghĩa đồng bào, nào là... **“ân tình đượm thắm TÌNH NGƯỜI”**... khúc ruột đồng bào, v.v... Sau 1975, người Việt thường rĩ tai nhau: “họ nói dzậy mà không phải dzậy, còn tẻ gấp bội dzậy!” == nói ít hiểu nhiều nhé! ==;

=\* Tin tức thời sự = phương Tây & Mỹ & Nato ít nhiều điên đầu với âm mưu thâm độc, vốn vẫn còn mang vết tích của cncs của một thời Sô-viết – nay là nước Nga – Thương cho dân Ukraina, với binh sĩ và lòng dân đã “sáng mắt sáng lòng” hơn 70 năm sống với lời hứa hão huyền nhưng thâm độc của cncs – quá thắm đờn! – nên bây giờ quyết chiến đấu bảo vệ quê hương và truyền thống dân tộc – nhưng đáng tiếc là KHÔNG BIẾT đã bị Tây Phương&Nato&Mỹ (nói chung là những ngư ông trực lợi) lợi dụng làm vật tế thần nhằm chống đối/mưu hại một cường quốc quá “thông minh” và gian ác... - dù biết phải chịu trả một giá rất đắt về tài sản cũng như nhân mạng, nhất là tuổi trẻ vốn là rường cột tương lai dân tộc.

=\* Tin tức “thời sự = đấu đá nhau, thanh trừng nhau, v.v...” từ VNxhcn nổi bật nhất là vụ “Kít” xét nghiệm covid-19 == công ty VIỆT Á với những trò bịp bợm lừa dân, bóc lột tận xương tủy của “nhân dân anh hùng” đã từng sống chết vì bác&đảng trong bao nhiêu thập niên qua, và phần thưởng họ nhận được, quả TCS đã thấy trước nhưng ... biết làm sao đây? – chỉ đành để lại bài hát thật độc đáo và đau thương cho dân con của Mẹ = “... **Gia tài của mẹ một bọn lai căng - Gia tài của mẹ một lũ bội tình...**”

\*\* Ai ai cũng biết những vụ “làm giàu” đó từ mồ hôi nước mắt và xương máu của WE THE PEOPLE – NHÂN DÂN LÀM CHỦ - phải còng lưng đóng thuế, nếu thiếu một đồng xu ten thì... chết với ông! Chỉ có những “ngư ông trực lợi” ngồi sofa rung đùi hút cigar – cũng như mấy ôn mục đi làm đẹp thắm mỹ hoặc tiệc tùng nhậu

nhệt... bất chấp “luật lệ cách ly” mà chính mấy ôn mụ đặt ra đê đầu đê cổ dân lành – để hưởng lợi... cho đáng đồng tiền bát gạo chứ!

+> “**KHÔNG làm giàu...**” == ngu sao? *tư bản – dù trắng, đen, xanh, vàng hay đỏ* - vẫn ngon lành hơn là **xuất thân từ bần cố nông**, phải không?

=> Đức Ki-tô là Thầy, là Đấng Chỉ Đạo, thừa biết những đầu óc phàm phu tục tử sẽ “hiểu nhầm” về việc “làm giàu”, nên vội giảng dạy thêm : “...**làm giàu trước mặt Chúa**”.

=> “...**làm giàu trước mặt Chúa?**” = “...Hỡi những kẻ được Cha Ta chúc phúc, hãy đến hưởng phần thưởng Cha Ta dành cho các người, vì khi Ta đói, Ta khát, Ta đau yếu, Ta bị tù tội bị áp bức... thì các người đã trợ giúp Ta vì khi trợ giúp một người bé mọn này của Ta chính là trợ giúp Ta...”

– Chắc hẳn chúng ta chưa/không quên câu nói của Vị Thẩm Phán tối cao đối với những kẻ chẳng những CHƯA/KHÔNG bao giờ làm một việc thiện MỘT CÁCH MINH BẠCH TỐT LÀNH ĐÍCH THỰC cho một người yếu kém, mà còn bóc lột tận xương tủy người nghèo khổ bằng những mưu mô quỷ quyệt và lừa đảo === vì nếu chỉ tích lũy tài sản cho bản thân vị kỷ mình thì cũng chẳng khác gì vanités des vanités! === **believe it or not = WAIT AND SEE!**

Thiết nghĩ câu: “... **excepté le bien qu'on y fait**” diễn giải tất cả.

